

# ไมล์สโตน รุ่งตำแหน่งผู้นำส่วนแบ่งตลาด VMS

โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก-13 มิ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโอระบบเปิด สานต่อความเป็นผู้นำระดับโลกด้วยระบบนิเวศคู่ค้าอันแข็งแกร่ง

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ (Milestone Systems) ครองบัลลังก์ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโออันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งในแง่ของรายได้ จากผลการวิเคราะห์ล่าสุดของไอเอชเอส อิงค์ (NYSE: IHS) โดยการวิจัยจาก IHS Technology Video Surveillance Intelligence Service พบว่า ไมล์สโตนเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกสำหรับซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโอ (VMS) บนระบบเปิดมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยรายได้ของไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ขยายตัวเกือบแตะระดับ 30% โดยเฉลี่ยต่อปี นับตั้งแต่ปี 2550

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/639134> )

จอห์น ครอพลีย์ หัวหน้านักวิเคราะห์ ฝ่ายการตรวจตราด้วยกล้องวิดีโอของไอเอชเอส เทคโนโลยี กล่าวว่า “ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ รักษาตำแหน่งส่วนแบ่งตลาดเทคโนโลยี VMS อันดับหนึ่งของโลกในปี 2556 ด้วยการเติบโตของรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์ที่สูงถึง 32% เทียบรายปี\*”

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของซอฟต์แวร์ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโซลูชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่งรองรับการผสมผสานเข้ากับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด ไมล์สโตนมีเอกสารยืนยันว่า การใช้ระบบตรวจตราด้วยกล้องวิดีโอผ่านเครือข่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น ไม่ได้สะท้อนถึงการใช้งานเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น แต่การทำงานร่วมกับระบบธุรกิจอื่นๆ ยังเปิดทางให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การผลิต โลจิสติกส์ คลังสินค้า การตลาดและบริการลูกค้า การศึกษา และบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย

“ไมล์สโตนรู้สึกยินดีที่ได้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดจากผลการวิเคราะห์ของไอเอชเอส สิ่งนี้แสดงถึงพลังของระบบเปิด รวมถึงระบบนิเวศที่เราสนับสนุนผ่านวิสัยทัศน์ดังกล่าว” ลาร์ส ทิงการ์ด ซีอีโอของไมล์สโตน ซิสเต็มส์ กล่าว “เราขอแสดงความขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกรายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่าย ผู้ดำเนินการติดตั้ง ผู้ให้บริการวางโซลูชัน และพันธมิตรผู้ผลิต ที่ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางอันน่าทึ่งในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย จากอนาล็อกสู่ไอพี เรากำลังพิสูจน์คุณค่าของความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งให้มากกว่าแค่ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีตรวจตราแบบดิจิทัล และตัวเลือกการรวมระบบที่ไม่มีขีดจำกัด โดยรวมแล้ว เราประสบความสำเร็จกว่าที่บริษัทใดจะสามารถทำได้เพียงลำพัง”

ผลการวิเคราะห์ล่าสุดจากไอเอชเอส เทคโนโลยี ประมาณการว่า ตลาดอุปกรณ์ตรวจตราทางวิดีโอทั่วโลกนั้นจะขยายตัวจาก 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็น 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2561

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสูงสุดในรายงานของไอเอชเอสแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ ไมล์สโตนยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากอุตสาหกรรมและคู่ค้า (Govies, PSA Security, Arecont Vision, Axis Communications) และยังคงติดโผรายชื่อผู้นำตลาดรักษาความปลอดภัยระดับโลกในรายงาน Security 50 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ สามารถรับชมได้ที่

<http://www.milestonesys.com/Company/Milestone-Systems/Awards-and-special-achievements/>

\* 28% เทียบรายปีในสกุลเงินยูโร

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่:

<http://download.milestonesys.com/PR/Company/IHS>

เกี่ยวกับไมล์สโตน ซิสเต็มส์

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2541 โดยไอเอชเอส อิงค์ (ชื่อเดิม ไอเอ็มเอส รีเสิร์ช) ระบุว่าไมล์สโตนเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การบริหารจัดการวิดีโอผ่านไอพีแบบระบบเปิด เทคโนโลยีของไมล์สโตนนำเสนอระบบการตรวจตราที่ทรงพลังและบริหารจัดการได้ง่าย นำเชื่อถือ และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากการติดตั้งโดยลูกค้าหลายพันรายทั่วโลก ด้วยการรองรับตัวเลือกด้านฮาร์ดแวร์เครือข่ายและการรวมเข้ากับระบบอื่นๆได้อย่าง

กว้างขวางที่สุด ไมล์สโตนจึงมอบโซลูชันที่ดีที่สุดในวงการเพื่อช่วยให้องค์กรที่ติดตั้งวิดีโอสามารถบริหารความเสี่ยง  
ปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนลง ซอฟต์แวร์ของไมล์สโตนมีวางจำหน่าย  
ผ่านทางพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
<http://www.milestonesys.com>